

สัญญาแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง - "LIFE IN A DAY"

RSA1-LIAD2020 จำกัด ("บริษัท" ซึ่งหมายรวมถึงผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับอนุญาต หรือผู้สืบทอดสิทธิความเป็นเจ้าของ) กำลังสร้างภาพยนตร์สารคดี "Life In A Day - 2020" ซึ่งใช้เนื้อหาสื่อที่ส่งจากผู้ใช้ออนไลน์ผ่านไมโครไซต์เฉพาะ และผู้สนับสนุนเนื้อหาอื่นๆ โดยจะเผยแพร่ลงใน YouTube และใช้เพื่อการแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั่วโลก ("ภาพยนตร์" หมายรวมถึงภาพยนตร์ทุกเวอร์ชันที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่ผลิตภายหลัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ดังกล่าว เสียงหรือเสียงประกอบของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ตัวอย่างภาพยนตร์ ที่เซอร์ ไซเมนา หรือสื่อส่งเสริมการขาย ดีวีดี "พิเศษ" สื่อโบนัส ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างภาพยนตร์ สารคดี หรือการผลิตอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นี้ หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด หรือการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ดังกล่าว)

หนึ่งในผู้ผลิตภาพยนตร์ (ตามชื่อด้านล่าง) ที่ส่งฟุตเทจสำหรับภาพยนตร์ (เช่น ฟุตเทจ คำว่า "วิดีโอ" หมายรวมถึงส่วนใดหรือทั้งหมดของวิดีโอ) ได้ถ่ายทำ ถ่ายภาพ และ/หรือบันทึกเนื้อหาส่วนใดหรือทั้งหมดในวิดีโอที่สถานที่ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ

ชื่อผู้ผลิตภาพยนตร์: ("ผู้ผลิตภาพยนตร์")

หากคุณยอมรับว่าผลและผลกำไรที่ได้จากการถ่ายภาพยนตร์ ภาพถ่าย และการบันทึกภาพที่สถานที่ ("การบันทึก" หมายรวมถึงการบันทึกทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าการบันทึกนั้นจะมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือเพียงภาพเคลื่อนไหว หรือเพียงเสียง) อาจได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และ/หรืออัปโหลดและ/หรืออยู่บนไมโครไซต์เฉพาะสำหรับภาพยนตร์ ซึ่งอยู่ที่ lifeinaday.youtube ("ไมโครไซต์ภาพยนตร์") และ/หรือเว็บไซต์อื่นเป็นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่อง YouTube ตามที่อยู่เว็บไซต์ www.youtube.com/lifeinaday (รวมกันกับไมโครไซต์ภาพยนตร์ เรียกว่า "เว็บไซต์") คุณจะต้องอ่านและลงนามในสัญญาแสดงความยินยอม ("สัญญาแสดงความยินยอม") ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพยนตร์ระหว่างคุณกับบริษัทไว้

บริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใดๆ ในการใช้การบันทึก (หรือส่วนใดของการบันทึก) และจะไม่รับผิดชอบคุณในกรณีที่ไม่ได้ใช้การบันทึกนั้นในภาพยนตร์หรือบนเว็บไซต์ใด ซึ่งข้อกำหนดได้ระบุไว้ในสัญญาแสดงความยินยอมด้านล่างจะไม่ถูกนำมาใช้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีข้อผูกพันต่อกัน (นอกเหนือจากข้อ 1 ด้านล่างซึ่งจะนำมาใช้ในทุกรณี)

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และลงนามในตำแหน่งที่ระบุไว้ในหน้าสุดท้ายของสัญญาแสดงความยินยอมฉบับนี้:

วันที่:2563

ชื่อและที่อยู่ของสถานที่: ("สถานที่")

หมายรวมถึงภายนอกและภายในของสถานที่ดังกล่าวและองค์ประกอบทั้งหมดของสถานที่นั้น รวมถึงชื่อ เครื่องหมาย และเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือการตัดแปลงใดๆ ต่อสถานที่ดังกล่าวที่ทำได้โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ ภาพถ่าย และการบันทึกวิดีโอของผู้ผลิต)

ชื่อเจ้าของสถานที่: ("เจ้าของ")

ที่อยู่เจ้าของ: ประเทศ:

หมายเลขโทรศัพท์:

ที่อยู่อีเมล:

สำหรับรายละเอียดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและบนพื้นฐานใด โปรดดูประกาศการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้สนับสนุนที่ <https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-c-th.pdf>

หาก (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) การบันทึกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบันทึกอยู่ในภาพยนตร์และ/หรือบนเว็บไซต์ และ/หรืออย่างอื่นตามข้อ 2 ด้านล่าง ตามการตกลงเดิมเพื่อการตอบแทนที่คุ้มค่าและพึงกระทำได้ตามกฎหมาย (รวมกันเรียกว่า "การตอบแทน") ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมตกลงกันในเรื่องการตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทและเจ้าของจึงตกลงกันดังนี้:

1. เจ้าของตกลง รับประกัน และยืนยันว่าเจ้าของได้ให้สิทธิอย่างเพียงพอไม่ได้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในการเข้าไปทำการถ่ายภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบันทึกวิดีโอในสถานที่
2. เจ้าของรับทราบและตกลงว่าผู้ผลิตภาพยนตร์เป็นเจ้าของการบันทึกแต่เพียงผู้เดียว (ภายใต้ใบอนุญาตที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทตามอ้างอิงในข้อ 3 ด้านล่าง)
3. และมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากการบันทึกทั่วโลกในทุกสื่อ และโดยวิธีใดๆ ที่รับรู้ หรือจะมีขึ้นในอนาคตอย่างถาวร โดยไม่เป็นการจำกัดข้อ 2 ข้างต้น เจ้าของรับทราบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์มีสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และเจ้าของยินยอมอย่างเพียงพอไม่ได้ต่อการอนุญาตดังกล่าว) ในการมอบสิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกให้แก่บริษัทไว้

ดยไม่คิดค่าสิทธิและไม่อาจเพิกถอนได้ (ในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วยการแสดงลิขสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคต) ในการ:

(ก) ดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ ปรับ แปร ดัดแปลง จัดเรียงใหม่ แก้ไข ตัด พากย์ หรือทำการบรรยายในภาษาใดๆ

ตลอดจนเพิ่มเข้าหรือลบออกจากการบันทึก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการแยกเฉพาะเสียงหรือภาพจากการบันทึก)

ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและผลิตโฆษณา การส่งเสริม การเผยแพร่ การออกอากาศ การจัดแสดง การจัดจำหน่าย การใช้ประโยชน์ และการสื่อสารกับสาธารณะซึ่งภาพยนตร์

(หรือการบันทึกเวอร์ชันดัดแปลงหรือตัดต่อ)

ไม่ว่าจะตอนเดียวหรือเป็นซีรีส์ ก่อนหน้าหรือตามหลัง และอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่น ๆ

(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่วงพักโฆษณา)

ตามที่บริษัทเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

(ข) โฆษณา ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ จัดแสดง จัดจำหน่าย สื่อสารต่อประชาชน และใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์

(ตลอดจนคลิปกจากภาพยนตร์) ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกหรือการดัดแปลง หรือบันทึกเวอร์ชันตัดต่อ

ทั่วโลกอย่างถาวรในทุกสื่อและทุกรูปแบบที่ทราบในปัจจุบันหรือกำหนดขึ้นในอนาคต

(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้เช่าและให้ยืมภาพยนตร์)

(ค) นำการบันทึกสื่อสารแก่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมและการจัดจำหน่ายเว็บไซต์ภาพยนตร์ซ้ำ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ในทุกรูปแบบสื่อและผ่านทุกช่องทางสื่อ

(ง)

ใช้การบันทึกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการบันทึกเพื่อส่งเสริมและทำการตลาดเว็บไซต์ YouTube และเว็บไซต์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และ/หรือบริการของ Google และในกลุ่มบริษัท

4. เจ้าของตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการระบุสถานที่ในภาพยนตร์และ/หรือเว็บไซต์ใดๆ โดยการใช้ชื่อจริงหรือชื่อแทนของสถานที่ในภาพยนตร์ว่าเป็นอีกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง หรือจะไม่ระบุสถานที่เลยก็ได้

5. เจ้าของตกลง รับประกัน และยืนยันต่อบริษัทฯ (1) เจ้าของมีสิทธิขาดในการอนุญาตให้ผู้ผลิตภาพยนตร์เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบันทึกวีดิโอในสถานที่และลงนามในสัญญาแสดงความยินยอมนี้ พร้อมทั้งอนุญาตสิทธิ ยินยอม และปลดปล่อยสิ่งที่มีอ้างถึงในสัญญาแสดงความยินยอมนี้จากภาระติดพันใดๆ และสิทธิของบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับทราบต่อเจ้าของหรือบุคคลภายนอก และ (2) เจ้าของไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลภายนอกในการลงนามในสัญญาแสดงความยินยอมนี้
6. เจ้าของตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัทจากข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย กระบวนการพิจารณาคดี คดีความ ข้อเรียกร้อง ความเสียหายและ/หรือความรับผิดชอบที่ที่เกิดขึ้นโดยและ/หรือจากคำชี้ขาดและ/หรือคำสั่งใหม่ทดแทนที่บริษัทได้ตกลงอันเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเจ้าของที่ได้รับประกันไว้ในสัญญาแสดงความยินยอมนี้
7. เจ้าของรับทราบและตกลงว่า สิทธิ ความยินยอม และการปลดปล่อยทั้งปวงที่เจ้าของได้อนุญาตภายใต้สัญญาแสดงความยินยอมนี้ และสิทธิที่ได้อนุญาตให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ตามข้อ 1 นั้นจะถือว่ารวมถึงพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างอิสระ และผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นทั้งหมดของเจ้าของที่ปรากฏอยู่ในสถานที่โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ณ เวลาที่ถ่ายทำ ถ่ายภาพ และบันทึกวีดิโอ
8. เจ้าของรับทราบว่า การพิจารณา นั้นจะเป็นคำตอบแทนที่เพียงพอแล้ว สำหรับสิทธิ ความยินยอม และการปลดปล่อยทั้งปวงที่อนุญาตภายใต้สัญญาแสดงความยินยอมนี้ และว่าเจ้าของและบุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิในการได้รับเงินใด ๆ ที่สืบเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์การบันทึกหรือภาพยนตร์
9. เจ้าของปลดปล่อยบริษัทและผู้ผลิตภาพยนตร์อย่างเพิกถอนไม่ได้จากความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่สืบเนื่องจากการใช้การบันทึกและการพรรณนาถึงสถานที่ (ไม่ว่าในภาพยนตร์ บนเว็บไซต์ หรือที่อื่นใด) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องจากการบุกรุก การล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ความผิดฐานหมิ่นประมาท (รวมถึงการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือกล่าวร้าย) และที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นใด และเจ้าของรับรองว่าจะไม่เรียกร้องหรือรักษาไว้ซึ่งข้อเรียกร้องต่อบริษัทหรือผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคต
10. เจ้าของรับทราบว่า เจ้าของไม่มีสิทธิที่จะเพิกถอนสัญญาแสดงความยินยอมนี้ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ หรือคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม หรือสั่งหรือยับยั้งการผลิต การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งการบันทึกหรือภาพยนตร์
11. บริษัทมีสิทธิที่จะมอบหมาย ให้สิทธิ กสลาหา หรือโอน หรือขัดขวางซึ่งสัญญาแสดงความยินยอมฉบับนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือสิทธิ หรือผลประโยชน์ภายใต้สัญญาแสดงความยินยอมฉบับนี้แก่บุคคลภายนอก
12. หากบทบัญญัติใดในสัญญาแสดงความยินยอมนี้ที่มีผลไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของบางประเทศ

- บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติข้ออื่นๆ
 ของสัญญาแสดงความยินยอมนี้
 การบังคับใช้บทบัญญัตินั้นในสถานการณ์อื่นๆ
 หรือความมีผลหรือความสามารถในการบังคับใช้ประกาศนี้และ
 บทบัญญัติดังกล่าว
 จะถูกจำกัดการใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นตามข้อกำหนดทาง
 กฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
13. สัญญาแสดงความยินยอมฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
 ทั้งสองฝ่าย
 14. สัญญาแสดงความยินยอมนี้
 (รวมถึงข้อผูกพันที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจ
 กสัญญานี้) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ
 และคู่สัญญายอมต่อเขตอำนาจศาลอังกฤษเด็ดขาดอย่าง
 พิษก่อนไม่ได้ต่อข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น
 (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา)
 15. สัญญาแสดงความยินยอมนี้อาจทำขึ้นจำนวนหลายฉบับ
 ต้นฉบับ หรือส่งทางโทรสาร
 หรือส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
 ซึ่งแต่ละฉบับเมื่อทำการลงนามแล้วให้ถือเป็นต้นฉบับ
 และทั้งหมดให้ถือรวมเป็นหนึ่งและเป็นข้อตกลงเดียวกัน
 คู่สัญญาตกลงว่าสัญญาแสดงความยินยอมนี้อาจลงนามรับร
 องด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้ถือว่าม
 ผลบังคับและเป็นผลเช่นเดียวกับลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือ
 ในสัญญาแสดงความยินยอมนี้ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”
 หมายถึง เสียง สัญลักษณ์ หรือกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
 ที่แนบกับหรือเกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับการบันทึกอิเล็ก
 ทรอนิกส์
 และดำเนินการหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่มีเจตนาเพื่อลงนาม
 และรับรองความถูกต้องของบันทึกด้วยเหตุนี้
 16. ในกรณีที่ข้อกำหนดของสัญญาแสดงความยินยอมนี้กล่าวถึง
 ผู้ผลิตภาพยนตร์
 ข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของและจะถูกบังคับใช้โดยผู้
 ผลิตภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติสัญญา
 (สิทธิของบุคคลภายนอก) ค.ศ. 1999

ลายมือชื่อ



ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อและในนาม
ของ RSA1-LIAD2020 จำกัด

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้างต้นรวมถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้สนับสนุนที่ <https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-c-th.pdf> แล้ว

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อเจ้าของ (เจ้าของ
เป็นบุคคลธรรมดา) หรือผู้มีอำนาจลงนาม
เพื่อและในนามของเจ้าของ
(เจ้าของเป็นนิติบุคคล)